

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓

ครั้งที่ ๒

วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑	นายสมนึก แรมฉิมพลี	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๒	นางจิตติมา เพยกกลาง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๓	สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์	เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๔	นายเชาว์ ไม้สูงเนิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๕	นายสุรเชษฐ์ ปิตตะคุ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๖	นางสาวภาพิรินทร์ พุทธิรักษา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๗	นางสาวอรสา จุลผักแว่น	เลขานุการนายก
๘	นายแมน กำพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๙	นางธนพร ฉำพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ (เข้าร่วมประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น)
๑๐	นายดาว มงคล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๑๑	นายประยูร เอิบพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๒	นายสมศักดิ์ ชิตครบุรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
๑๓	นายบงกช ชินศรีฉิมพลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๔	นายใบ สุขตะคุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
๑๕	นางชอบ กลิ่นตะคุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓
๑๖	นายศักดิ์ อออินทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔
๑๗	นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕
๑๘	นายชาติชาย วิไลลักษณ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖

ผู้ลาประชุม

๑	นางหนูรีวี กล่อมพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
---	------------------------	--------------------------

ผู้ขาดประชุม

๑	นายวีรชน เขยฉิมพลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
---	--------------------	--------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสุภาวดี อุทัยคำ	ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๒	นางศิริพร ฉ่อยกลาง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓	นางกฤติกา ทิวเกษม	หัวหน้าสำนักปลัด
๔	นายธงชัย สิงห์สัย	นายช่างโยธา
๔	สอ.ศุภกฤต งามสรระน้อย	เจ้าพนักงานธุรการ
๖	นายศรีณัฐ พระสรระน้อย	คนงานทั่วไป

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม มาตรการประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายสมนึก แรมฉิมพลีประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

##### ๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุม ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ประธาน ได้มีสมาชิกได้แจ้งต่อกระผมว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีสมาชิกได้ติดธุระมาร่วมประชุมช่วงบ่าย ดังนี้

๑. นางหนูรีวี กลุ่มพรพรราช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ บ่ายไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้
๒. นางธนพร ฉ่ำพรพรราช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ติดธุระวันแม่แห่งชาติเข้าร่วมประชุม

ช่วงบ่าย

ที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

- ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

##### ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขึ้นแปรญัตติ)

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาสภาฯ ชี้แจง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เลขานุการสภาฯ เรียงประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมสืบเอกพิทักษ์ เมธานวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในวาระที่ ๕.๑ นี้มีกฎหมายระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๕๐,๕๑ ดังนี้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น เป็นประการใดการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวันแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น



๓. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอคำแปรญัตติ และสงวนคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ผมขอสรุปดังนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ผู้บริหารขอเสนอญัตติ ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการ และนำเสนอ ต่อประธานสภาฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลตุม  
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง	รวม ๑๓,๑๙๒,๐๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานบริหารทั่วไป	รวม ๑๒,๙๘๘,๓๒๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม ๙๒๒,๔๘๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานการศึกษา	รวม ๗,๓๗๑,๑๖๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานสาธารณสุข	รวม ๘๖๑,๖๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานสังคมสงเคราะห์	รวม ๕๐,๐๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานเคหะและชุมชน	รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม ๕๔๙,๘๖๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม ๕๙๐,๐๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม ๗,๗๘๙,๕๖๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานการเกษตร	รวม ๔๘๕,๐๒๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	รวม ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข

**ประธาน** มีคณะกรรมการท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ว่าผู้ใดเห็นควรเห็นชอบให้คงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไว้โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น

**ประธาน** ต่อไปผมขอมติที่ประชุมรับรองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ขั้นแปรญัตติ)

<b>มติที่ประชุม</b>	รับรอง	๑๑	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

**๕.๒ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ชั้นลงมติ)**

**ประธานสภาฯ** เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

**เลขานุการสภาฯ** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนิธิ เอกพิทักษ์ เมธานวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้มีการลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร การพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

**ประธาน** ขอบคุณเลขานุการสภาฯ

**ประธาน** ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวาระ ๑ ขึ้นรับหลักการ และวาระที่ ๒ การแปรญัตติ มาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ ๓ การลงมตินี้จะไม่มีกรอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับงบประมาณ ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้

<b>มติที่ประชุม</b>	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

**๕.๓ เรื่องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีได้ก่อนผู้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

**ประธาน** เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

**นายก** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายเชาว์ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนมอบหมายให้รอง สุรเชษฐ์ ปิดตะคุ ชี้แจง

**รองสุรเชษฐ์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตุม มีความจำเป็นต้องกันเงินโครงการตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องดำเนินการแต่ไม่สามารถก่อนผู้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี และอนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอเงินได้ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนางงามเอม ชินศรีนิมพลี ถึงท่าบตาแย้ม บ้านตุม หมู่ที่ ๙ รายละเอียดโครงการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑๑๔,๕๐๐.- บาท

**เหตุผล**

เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานสภาพจุดดำเนินการ ปรากฏว่า ได้รับแจ้งจากนายบงกช ชินศรีฉิมพลี ว่าระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมขังจุดดำเนินการโครงการและชาวนาพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มทำนา เพราะฤดูฝนเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในระยะเวลาเพาะปลูก ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ นี้ได้

### ข้อกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๕ การกักเงิน ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มียารายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกักเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบกักเงินรายจ่ายกรณีนี้ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

**ประธาน** มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุมท่านใดต้องการอภิปราย เพิ่มเติมหรือไม่

**ประธาน** ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ขออนุมัติกักเงินรายจ่ายกรณีนี้ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนางางเอน ชินศรีฉิมพลี ถึงท่านบตาแย้ม บ้านตุม หมู่ที่ ๙ รายละเอียดโครงการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยบดอัดแน่น งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑๑๔,๕๐๐.- บาท

<b>มติที่ประชุม</b>	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

### **๕.๔ เรื่องญัตติขออนุมัติการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**ประธาน** เชิญ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

**นายก** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายเชาว์ไม้สูงเนิน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมมอบหมายให้รอง สุรเชษฐ์ ปิดตะคุ ชี้แจง

**รองสุรเชษฐ์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม เนื่องจาก สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์จะขอการกักเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๕ การกักเงิน “ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มียารายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกักเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (จำนวน ๑ คัน) รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพื่อพิจารณาต่อไป

**ประธาน** มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมท่านใดต้องการอภิปราย เพิ่มเติมหรือไม่

**ประธาน** ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไม่เป็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)

<b>มติที่ประชุม</b>	เห็นชอบ	๑๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

**ประธาน** ผมขอพักการประชุม และขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และจะเริ่มประชุมต่อ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.

**ประธาน** เปิดการประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ**

**๖.๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจั้ดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี ๒๕๖๗**

**ประธาน** เชิญ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

**นายก** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเขาวไม่สูงเนิน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมมอบหมายให้รอง สุรเชษฐ์ ปิดตะคุ ชี้แจง

**รองสุรเชษฐ์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความประสงค์จะขอเสนอที่ประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม การรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจั้ดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

### หนังสือสั่งการ

หนังสืออำเภอปักธงชัย ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๘๘๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจั้ดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอเพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รับทราบของผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจั้ดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพื่อทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน

**ที่ประชุม** รับทราบ

## ๖.๒ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตุม

**ประธาน** เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

**นายก** เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม เนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ผมขออธิบายความหมายและ ช่องทางต่างๆ ดังนี้

### **ผู้รับบริการ ประกอบด้วย**

- หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล
- หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างเป็นทางการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์การอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

- เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตำบลตุมการจัดการ

**ข้อร้องเรียน** หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/ การสอบถาม/ หรือร้องขอข้อมูล

**ผู้ร้องเรียน** หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/การร้องขอข้อมูลช่องทาง

**การรับข้อร้องเรียน** หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ Line (ศูนย์รับฟังปัญหา)

**เจ้าหน้าที่** หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

**ข้อร้องเรียน** หมายถึง แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือ เช่น

- ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน

- การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

**คำร้องเรียน** หมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่เชื่อถือได้



การดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทาง การร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้ ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน

#### ช่องทางการร้องเรียน

- ๑) รับเรื่องร้องเรียนผ่าน [www.abttoom.com](http://www.abttoom.com)
- ๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
- ๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
- ๔) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
- ๕) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
- ๖) โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๐๔๕๒
- ๗) ข่าวกจากสื่อสิ่งพิมพ์
- ๘) Email ของหน่วยงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ saraban@abttoom.com
- ๙) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา)
- ๑๐) ร้องเรียนทาง Facebook
- ๑๑) คิวอาร์โค้ด

ที่ประชุม รับทราบ

#### ๖.๓ เรื่อง ขอบคุณการดำเนินการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทางกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ โดยไปทำความสะอาดวัดพรมราช และวัดคลองวัฒนา ในพื้นที่ตำบลตูม ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณ นายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ในการบริจาคน้ำดื่ม และ นายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ ที่บริจาคทรัพย์ จำนวน เงิน ๕๐๐ บาท ในการซื้อน้ำดื่มให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และผมขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ในส่วนของการกำหนดการ จะส่งทางไลน์กลุ่ม สมาชิกเพื่อรับทราบ ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

#### ๖.๔ เรื่อง อุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า หมู่ที่ ๒

รองสุรเชษฐ์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายสุรเชษฐ์ ปิตตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เนื่องด้วยได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำแข็งชนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ทำให้เกิดไฟฟ้าดับ และหอคระจ่ายข่าวใช้งานไม่ได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ดำเนินการติดตามและทางผู้ที่ทำให้เสียหายได้จ่ายค่าซ่อมแซม และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ดำเนินการซ่อมแซม แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ที่ประชุม รับทราบ

## ๖.๕ เรื่อง โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านตูม

**รองสุรเชษฐ์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของโรงสูบน้ำ(บ้านตูม) ทางกลุ่มได้ประชุมและเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ ในการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำ และทางกลุ่มได้ประชุมตกลงในอัตราค่าใช้จ่าย ๓๕๐ บาท ต่อไร่

**ที่ประชุม** รับทราบ

## ๖.๖ เรื่อง กิจกรรม ๗๐ ตูม ยังแต่แ่วว สานรัก ปลุกป่า เพื่อลูกหลาน

**รองสุรเชษฐ์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ประสานความร่วมมือ กับกองทัพภาคที่ ๒ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัด ณ ตลาด เมล์แฟร์ โดยกิจกรรม ประกอบไปด้วยการแสดงต่างๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุ การรำวงย้อนยุค การแสดงกลองยาว และยังนำสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลตูม สินค้ารัฐวิสาหกิจในชุมชน มาจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ ให้กับชุมชน ต่อไป และในการร่วมมือดังกล่าว ได้มีการปลูกต้นไม้ ณ วัดป่าสำราญธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือ อันดี ระหว่างหน่วยงานทั้ง ๒ หน่วยงาน

**ที่ประชุม** รับทราบ

## ๖.๗ เรื่อง ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

**รองปลภาพินท์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉันนางสาวภาพินท์ พุทธิรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน บ้านสวนหอม ได้ดำเนินการก่อตั้ง และได้ขอตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากกระทรวงพลังงาน โดยได้รับการอนุมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งอยากประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านที่ต้องการจะได้รับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้รวมกลุ่ม ตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป และไปจะจัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน ที่เกษตรอำเภอปักธงชัย เพื่อจะยื่นเอกสารขออุปกรณ์ ดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ของชาวบ้านในชุมชน ของแต่ละชุมชน และในวันนี้ก็ได้นำหม้อแดดเดียว ที่ผลิตจากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ มาให้ทุกท่านได้ชิม

**ที่ประชุม** รับทราบ

## ๖.๘ เรื่อง การสร้างบ้านผู้ยากไร้

**รองสุรเชษฐ์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ยื่นของบประมาณ กับทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ในการดำเนินการก่อสร้าง และทางท่านนายกได้บริจาคทรัพย์บางส่วนเพื่อช่วยในการก่อสร้าง ที่สำคัญต้องขอบคุณพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม บางท่าน ที่สละเวลา มาช่วยดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้

**ที่ประชุม** รับทราบ

**ประธาน** มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

**ประธาน** กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม

สิบเอก

(พิทักษ์ เมธานวงศ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม


คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  
เมื่อวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๗ เห็นว่าถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑.นางจิตติมา เพยกลาง

๒.นางธนพร ฉ่ำพรมราช

๓.นายสมศักดิ์ ชิตครบุรี

  
.....  
นางธนพร ฉ่ำพรมราช  
.....  
นายสมศักดิ์ ชิตครบุรี

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



(นายสมนึก แรมฉิมพลี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

รายงานการประชุมสภาฯ สภากองการบริหารส่วนตำบลตุ้ม ได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗  
จึงลงชื่อรับรองไว้เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบต่อไป

ผู้รับรองรายงานการประชุม



(นายสมนึก แรมฉิมพลี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม